



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗/

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ว ๒๖๕

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน อธิการบดี/รองอธิการบดี (อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์)/รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย)/รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)/
รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ)/
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย/ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ/
ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา/คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร/
ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล)/ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์)/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง/ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่/
หัวหน้างานวินัยและนิติการ

ตามที่คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ได้หารือร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ ในกรณีนี้ จึงสรุปประเด็นสำคัญเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ และเห็นควรมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อพิจารณาดำเนินการในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

ประเด็น	ผู้รับผิดชอบ
๑. นโยบายการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน	๑. รักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ) ๒. รองอธิการบดี (อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์) ๓. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์) ๔. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง ๖. ผู้อำนวยการสำนักบริหารฯ ๗. ผู้อำนวยการสำนักงานคุณภาพฯ
๒. การแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร	๑. อธิการบดี ๒. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย) ๓. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ) ๔. คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

ประเด็น	ผู้รับผิดชอบ
๓. การดำเนินการด้านวินัยบุคลากร	๑. ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล) ๒. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ๓. หัวหน้างานวินัยและนิติการ

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ รับทราบ และมีมติเห็นชอบการมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการในประเด็นต่าง ๆ ตามที่เสนอ และให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคาจิก)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ